

Cư Jút, ngày 14 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác Mặt trận tháng 4 năm 2023

(Từ ngày 15/3/2023 - 15/4/2023)

I. TÌNH HÌNH NHÂN DÂN

Trong tháng tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai đồng bộ; Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp Nhân dân, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; đồng thời, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân như: Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận Nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, giá cả nông sản thấp, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngày càng cao, giá xăng, điện, nước đều tăng. Thời tiết đang chuyển mùa phức tạp, nắng, mưa thất thường, đông lốc bất ngờ, gây khó khăn trong việc sản xuất và chăm sóc trồng tía vụ mùa. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp như: Trộm cắp vặt; buôn bán, tàng trữ chất ma túy; cờ bạc... Bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát và lan rộng ra nhiều nơi thành vùng dịch; ý thức của một số người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh ở người và gia súc còn chưa cao.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THÁNG 4/2023

1. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân

Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và các cơ quan, ban, ngành liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đăk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã trong huyện; hướng dẫn đánh giá sự hài lòng của người dân trong việc xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy nổ, đặc biệt là cháy nhà khi thời tiết đang chuyển mùa; chăm sóc tốt cho cây trồng, vật nuôi và phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tuyên truyền nhân dân chủ động, tích cực phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác trên người và gia súc.

Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa trong đội

ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn huyện; tuyên truyền cho Nhân dân nâng cao nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Trong tháng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước” để tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận huyện.

2. Triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023; ban hành hướng dẫn, kế hoạch và xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 trên địa bàn huyện.

Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” năm 2023 trong hệ thống Mặt trận huyện; kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2025.

Tổ chức họp Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của huyện để bàn và thống nhất nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo trên địa bàn huyện từ 25 triệu đồng/01 hộ lên mức 40 triệu đồng/01 hộ từ tháng 4/2023. Xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ phòng chống dịch Covid-19; Quỹ vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ban hành Quyết định phân bổ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 (đợt 2) để hỗ trợ cho 02 hộ nghèo xây nhà đại đoàn kết (hộ Nguyễn Thị Hải – Thôn 2, xã Trúc Sơn và hộ Lê Văn Bồn – Thôn 2, xã Nam Dong) số tiền 80 triệu đồng (mỗi hộ 40 triệu đồng).

3. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội

Ban hành một số văn bản về công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền như: Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trong hệ thống Mặt trận huyện; công văn về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; kế hoạch tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam trên địa bàn huyện nhân dịp lễ Phục sinh.

Ban hành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

Phối hợp với Công an huyện xây dựng Kế hoạch về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và báo cáo tổng kết 10 năm

thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 01/8/2013 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Phối hợp với UBND huyện và Huyện đoàn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với Thanh niên huyện Cư Jút năm 2023 với chủ đề “Thanh niên Cư Jút tích cực, chủ động tham gia chuyển đổi số”.

Về công tác giám sát: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện.

Tham gia Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn huyện; tham gia Đoàn giám sát của UBND huyện giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện (thời gian từ 12/4/2023 đến 25/4/2023).

4. Công tác đối ngoại nhân dân

Phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước tới các tầng lớp Nhân dân. Vận động các tầng lớp nhân dân đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biên giới trên đất liền, biển, đảo Việt Nam, nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2023 trong hệ thống Mặt trận huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền Nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Tăng cường xây dựng và củng cố tổ chức; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp

Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn cho các đối tượng là cốt cán phong trào trong các tôn giáo trên địa bàn huyện để nhằm hướng dẫn một số kỹ năng, nghiệp vụ về nắm bắt thông tin, xử lý tình huống cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở; các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo và phương pháp xử lý tình huống trong công tác vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cho lực lượng cốt cán, qua đó nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán trong tình hình mới.

Ban hành Công văn về việc xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” năm 2023 trong hệ thống Mặt trận và lập danh sách 06 cán bộ Mặt trận gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2023.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2023.

1. Tiếp tục phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương.

2. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Tiếp tục triển khai hỗ trợ cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện xây nhà đại đoàn kết.

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường các hoạt động nắm bắt dư luận xã hội; phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân phản ánh đến Quốc hội và HĐND các cấp. Triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải cơ sở.

4. Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên và các đơn vị biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng biên giới tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên người và gia súc.

5. Chuẩn bị các điều kiện và nội dung tham gia Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi” lần thứ III năm 2023 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức.

Trên đây là Báo cáo công tác Mặt trận tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Nơi nhận:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Hòa